

## ไม่ได้เรียนครู แต่อยากเป็น "ครู" ทำอย่างไรจึงจะมีสิทธิ์

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2557

ขอบคุณข้อมูลจากเพจของ

Mask No Real Somkamol

หลายคนถามกันมาว่า "อยากเป็นครูทำอย่างไร?

สำหรับแอดมินแล้ว มีข้อแนะนำที่ดีที่สุด คือ " เรียน ป.ตรี หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง"  
ดีที่สุด

สำหรับผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จะทำการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
เหมือนๆ กับ แพทย์ พยาบาล วิศว ทนาย ฯ (คนละอย่างกับการทดสอบ  
สำหรับการทดสอบนั้นต้องยุติบทบาทลงตามเทียบโอนความรู้)

แล้ว ป.ตรีอื่นล่ะ ทำอย่างไร?

แอดมินมีข้อแนะนำดังนี้

1 ไปเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง 5 ปี

2 รอเรียน ป.โท หลักสูตรทางการศึกษา ชนิดที่สามารถไปสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  
(ประมาณปีการศึกษา 2558) **ข้อนี้ ไม่สามารถเรียนได้ทุกคณะนะคะ รอดูรายละเอียดอีกครั้ง**

3 ไปสมัครเป็นครูจ้างตามโรงเรียนต่างๆ แล้วรอดันสังกัดของโรงเรียนส่งไปเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  
**ข้อนี้บอกระยะเวลาไม่ได้**

ซึ่งจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดของโรงเรียนระดับกรม จะทำโครงการให้เรียนหรือไม่?

แต่ ถ้า ป.ตรีอื่นนั้น มีวิชาเอกที่สามารถสอบบรรจุได้แล้ว จะไม่ทำข้อ 1 ก็ได้

หมายเหตุ ๑ เพิ่มเติมข้อมูล มีคนบอกว่า ป.ตรีอื่น มีทางเลือกอย่างอื่นอีก คืออย่างนี้ค่ะ

มีโครงการอื่นๆ อีก ใช่ค่ะ แต่เป็นตามวาระไม่ได้มีประจำแล้วแต่หน่วยงานผู้ใช้ครู  
หรือหน่วยงานเฉพาะทางที่รัฐส่งเสริม เช่น

1 โครงการ สควค. ของ สสวท. กรณีนี้สำหรับผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง วทบ.  
และหลักสูตรทางการศึกษา โครงการนี้ จบแล้ว โดยหลักสามารถบรรจุได้เลย

2 โครงการภาษาเฉพาะ ของ สพฐ. ซึ่งจะมีเป็นระยะๆ สำหรับผู้จบทางภาษาที่ สพฐ. ประกาศ เช่น

ภาษาอาเซียน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฯ แล้วแต่ทาง สพฐ. ต้องการ กรณีนี้จบก็บรรลุได้เช่นกัน

### 3 โครงการครูสามจังหวัดชายแดน

ฯลฯ

โครงการเหล่านี้ ท่านต้องติดตามจากหน่วยผู้ใช้ครูเอง ทางครูสภาจะไม่ได้เป็นผู้ตั้งโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะไปเขาขอที่ 3 ตามข้างต้น ซึ่งแต่ละโครงการสามารถทำได้ทั้งรับผู้กำลังเรียนอยู่ หรือผู้เป็นครู

หมายเหตุ ๒ หลักสูตรทางการศึกษา คือ หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู อาทิ ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ กศ.บ. คอ.บ. ฯ

นอกเหนือจากนี้ เรียกว่า ป.ตรีอื่น

ครูบ้านนอกดอทคอม ขอสนับสนุนคุณดี คนเก่ง คนมีคุณธรรม จริยธรรม มาเป็น "ครู" นะครับ  
ดังนั้นเมื่อท่านได้ตัดสินใจว่าอยากจะเป็นครูแล้ว ก็ต้องศึกษาระเบียบ ระบบ และวิธีการเหล่านี้ให้ดี  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพยายามผอนปรนในวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณสมบัติเหล่านั้น  
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะละเลยความเป็นครู ที่จะต้องมีอยู่ในตัวของท่านด้วย ทางที่ดีที่สุด  
ก็อยู่ในคำแนะนำแรกของแอดมินเพจที่น่าเสนอแล้วนะครับ คือ เรียน ป.ตรี หลักสูตรทางการศึกษาที่ครูสภารับรอง  
อันนี้ต้องย่ำว่าเป็นหลักสูตรที่ครูสภารับรองนะครับ ปัญหาจะได้ไม่เกิด ดังนั้น ควรแนะนำบุตรหลาน หรือนักเรียน  
ได้เขาใจและมีความตั้งใจอยากจะเป็นครูได้ศึกษาแต่เนิ่นๆ ครับ วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
เพราะไม่ว่าอาชีพไหนๆ ตำแหน่งใดๆ ล้วนแต่ต้องเคยผ่านการขัดเกลา อบรม บ่มเพาะ คุณลักษณะต่างๆ  
มาจากอาชีพ "ครู" ทั้งนั้นครับ